



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org



Rước kiệu kết thúc tháng Hoa 2018 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle

Tukwila. Hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 5, một buổi chiều khá đẹp, nhiệt độ ngoài trời trên dưới 68 độ F với ánh nắng dịu dàng nên khá lý tưởng cho một cuộc Cung Nghinh Mẹ ngoài trời. Tháng 5 về nhiều Giáo Đoàn trong giáo xứ đã cung nghinh Mẹ về từng khu vực, từng gia đình để cùng nhau ca tụng Mẹ và hôm nay toàn thể giáo xứ có cuộc rước kiệu kết thúc Tháng Hoa để chúc tụng Mẹ và xin dâng lên Mẹ những nguyện ước thiết tha chung của dân Chúa nơi đây.

Vào khoảng 4 giờ 30, các đoàn thể đã tập trung để chuẩn bị cuộc rước kiệu. Tất cả các cờ của các Giáo Đoàn, Hội Đoàn tiến về vị trí theo đoàn thể của mình trong nhà thờ.

Xem Hình

Đúng 5 giờ cuộc rước bắt đầu, vị MC điều khiển đoàn kiệu nói: Trân trọng kính mời quý cha tiến vào vị trí để cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ kết thúc Tháng Hoa năm nay được bắt đầu. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo xứ CTTĐVN có cuộc cung nghinh Mẹ kết thúc Tháng Hoa năm

2018, sau đây là thứ tự đoàn kiệu: dẫn đầu là Thánh Giá nền cao, chiêng trống. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đội Quốc Phục Nam Nữ, Đội Legio Mariae, Huynh



Đoàn Đa Minh, Liên Đoàn Tông Đồ Fatima, Hội Thánh Linh, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, các Giáo Đoàn gồm Giáo Đoàn Fatima, Mân Côi, Mừng Triệu, Mẫu Tâm, La Vang và sau cùng mời giáo dân trong và ngoài giáo xứ theo đoàn rước. MC vừa dứt lời, Cha chủ sự xông hương trước Thánh Tượng Mẹ và cuộc rước bắt đầu.



Đoàn kiệu khá dài, có hơn một ngàn giáo dân tham dự và di chuyển chung quanh nhà thờ dưới bầu trời tươi mát với những lời cầu kinh thật sốt sắng.



Đoàn kiệu trở về nhà thờ lúc 5 giờ 40 phút. Các đoàn thể tiến vào nhà thờ trong thinh lặng. Nghi đoàn cung nghinh Mẹ vào nhà thờ. Cộng Đoàn dân Chúa cùng nhau hiệp dâng lên Mẹ lời chúc tụng vinh danh Mẹ theo phụng vũ do các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ dâng lên Mẹ.



Đúng 6 giờ, Thánh lễ đồng tế do Linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, đoàn đồng tế có tân linh mục Phạm Văn Nghiệp, linh mục Nguyễn Sơn Miên, linh mục Trần Hữu Lân, thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu, và thầy Bảo Anh phụ tế thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chào mừng toàn thể thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện và tạ ơn Chúa trong cuộc cung nghinh Mẹ kết thúc Thánh Hoa vừa diễn ra thật sốt sắng, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau, (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu khung cảnh Chúa Giêsu căn dặn các Môn

Đệ của Ngài: "Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Trong Thánh Lễ, tân linh mục Vinh Sơn Phạm Văn Nghiệp phụ trách giảng lễ. Bài chia sẻ của tân linh mục khá phong phú, ngài mô tả về tình yêu tuyệt vời và sự liên kết của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngài nhấn mạnh về sự liên kết, hiệp nhất của từng người Kitô Hữu với gia đình và giáo xứ trong Đức Tin. Ngài nói: xin cho chúng ta cùng biết liên kết và yêu thương nhau như tình yêu của Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi để cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ đã ân cần cảm ơn tân linh mục Phạm Văn Nghiệp đã đến với giáo xứ, cảm quý ch atrong giáo xứ, cảm ơn các Giáo Đoàn, các Hội Đoàn, các Ban Ngành đã cùng nhau cộng tác tổ chức và tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ sốt sáng hôm nay. Xin cảm ơn tất cả.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 20 phút , mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý